

เกษตรฯ ดันแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับ 11 เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา เพื่อจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืน วางฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล

นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นผู้มีความสามารถในการผลิตและการตลาด ก้าวสู่ผู้จัดการฟาร์มที่เป็นมืออาชีพ (Smart Farmer) ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความสามารถในการแข่งขัน ให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมพืชพลังงานทดแทน ตลอดจนส่งเสริมให้มีและนำผลการวิจัยพัฒนาด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์มากขึ้น และยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนากาใช้ทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

“สำหรับแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เป็นแผนสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆที่ครอบคลุมภาพรวมด้านการเกษตรทั้งหมด อีกทั้งเป็นการกำหนดกระบวนการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรสู่การปฏิบัติให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงให้พื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชนให้มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนฯฉบับที่ 10 โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคนในภาคการเกษตรให้มีคุณภาพ มีระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่ใช้ความรู้และจุดแข็งของอัตลักษณ์ไทยไปปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล มุ่งให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” นายเฉลิมพร กล่าว